

ศิษย์เก่ามธ.ต้าน'สมคิด'อุ้มรัฐประหาร

**ไอซีที่ยัน
อีก2วันจับ
ป่วนทวีตปู
ส่งตำรวจ
ตามจับมือแฮ็ก**
□ อ่านต่อหน้า 10

● ศิษย์เก่า □ ต่อจากหน้า 1

ทวีตเตอร์ปู หลังคอสไอตามเช็กจันรัฐตัว รว.ไอซีที่เขยจับแม่ภายใน 1-2 วันนี่ รัฐบาลปิดไม่ให้เวลาฝ่ายค้านจ้อทีวี รมต.เผยทำตามธรรมเนียมปฏิบัติเดิม ที่ประชุมกรม.อนุมัติซื้อแบล็กฮอว์ก 2 ลำ มาร์ค-บิกป้อมค้านข้อเสนอแก่ฟ.ร.บ.กลาโหม 'เสธ.จง' พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล ที่ปรึกษากรม.กท. ยันปัญหาไม่ได้เกิดจากรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีต้องการทำให้ถูกต้ออง เนบะส่งให้กฤษฎีกาพิจารณากรรมาภิบาลในพ.ร.บ. ปชป.-กท.ล้านวันกรรมติตั้งกรม.ศึกษาข้อเสนอติราชฎร์ นักวิชาการโผล่ประกาศตัวหนุนคณะนิติราษฎร์อีกเพียบ ขณะศิษย์เก่ามธ.ยื่นประท้วงสมคิด

รว.ไอซีที่ยันใกล้จับมือแฮ็ก

วันที่ 4 ต.ค. เวลา 08.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏล้านนา ได้เข้าไปให้กำลังใจน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการทำหน้าที่ พร้อมมอบภาพวาดคนเซรามิกชื่อภาพ "มหากรรมาธิคุณ" ซึ่งเป็นผลงานของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยให้กับนายกฯด้วย

เวลา 09.30 น. น.อ.อนุศิษฐ์ นาคทรพร รว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.ว่า ขณะนี้กระทรวงไอซีที และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สืบสวนสอบสวนจนรู้ตัวผู้ที่กระทำความผิดและแฮ็กข้อมูลเข้าไปในทวีตเตอร์ของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯคิดว่ามีหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว ภายใน 1-2 วันนี้จะจับกุมผู้กระทำความผิด อย่างไรก็ตาม ไอซีทีสามารถรวบรวมหลักฐานข้อมูลได้เพียงพอที่จะดำเนินการแล้ว เบื้องต้นมีผู้ต้องหา 1 คน หลังจากนั้นจะขยายผลว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องคนอื่นหรือไม่

น.อ.อนุศิษฐ์กล่าวว่า เราต้องยอมรับว่าการดำเนินคดีจับกุมผู้กระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ยากกว่าคดีทั่วไป เพราะเป็นเรื่องลับล่อนลับและตัวเลข ถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา

5,7,9 และ 14 ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ต้นจะแจ้งในที่ประชุมครม. เพื่อให้รัฐมนตรีรับทราบว่าการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านไอทีเป็นเรื่องสำคัญและต้องใช้ แต่ต้องมีวิธีใช้ที่ปลอดภัย และปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยมากขึ้น

ปัดซีเรียว่าบันได 9 ขั้น'หรือไม่

น.อ.อนุศิษฐ์กล่าวว่า สำหรับบุคคลที่อยู่ภายในประเทศไทยและกระทำความผิดฐานละเมิดซึ่งเป็นตามประมวลกฎหมายอาญา เรื่องการหมิ่นประมาทหรือทำให้เกิดการเข้าใจผิด จึงเป็นสิทธิของนายกฯ จะไปแจ้งความฟ้องร้องดำเนินคดีหรือมอบอำนาจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการได้

เมื่อถามว่าผู้กระทำความผิดมีวัตถุประสงค์อย่างไร น.อ.อนุศิษฐ์กล่าวว่า การได้รหัสผ่านอีเมลทำให้หลายวิธี มีทั้งวิธีขโมยและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เชื่อว่าการได้รหัสครั้งนี้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย จึงเป็นการตั้งใจจะหารหัสผ่านและนำมากระทำความผิดเชื่อว่าคนที่ทำเรื่องนี้เป็นคนที่มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือผ่านช่องทางต่างๆ และอาจมีความเห็นที่ไม่ตรงกับนโยบายรัฐบาล ส่วนจะอยู่ในแผนบันได 9 ขั้นล้มรัฐบาลหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ ต้องสอบสวนตัวผู้กระทำความผิดอีกครั้ง

รมต.ยันไม่ให้เวลาฝ่ายค้านจ้อทีวี

น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับผังรายการช่อง 11 ว่า นอกจากปรับผังรายการแล้วจะปรับปรุงเรื่องการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในอนาคตหากมีเรื่องอะไรน่าสนใจจะเพิ่มเป็นลักษณะข่าวด่วน หรือเบรกกึ่งนิวส์ เพื่อให้ช่อง 11 ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองให้ได้มากที่สุด

เมื่อถามถึงฝ่ายค้านขอเวลาออกรายการวิทยุโทรทัศน์ น.ส.กฤษณา กล่าวว่า ตามธรรมเนียมปฏิบัติไม่เคยมี ดังนั้นคงพิจารณาตามเดิม เมื่อถามว่ารัฐบาลนี้จะแสดงความใจกว้างให้ฝ่ายค้านหรือไม่ รมต.ประจำสำนักนายกฯกล่าวว่า ขอทำตามธรรมเนียมปฏิบัติเดิมก็แล้วกัน ยืนยันว่าทำตามธรรมเนียมเดิม

น.ส.กฤษณา ยังกล่าวถึงรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนว่า คงมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆ เพื่อให้ดีขึ้น แต่ยังไม่แน่ว่าจะวิธีการใดอีกเท่าปหรือไม่ยังไม่แน่ว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

กรม.อนุมัติซื้อแบล็กฮอว์ก2ลำ

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงผลประชุมครม.ว่า น.ส.กฤษณาได้แจ้งให้ที่ประชุมครม.รับทราบถึงรายการใหม่ที่ จะออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(ช่อง 11) แทนรายการที่หมดสัญญาไปแล้วและไม่ได้รับการต่อสัญญา โดยใช้ชื่อว่า "เวทีประเทศไทย" ที่ออกอากาศครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 3 ต.ค. และจะออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 20.40-21.30 น. โดยเชิญแขกรับเชิญที่มีความรู้ในด้านต่างๆ มาออกอากาศ ซึ่งรูปแบบรายการจะเน้นการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์ ของคนไทย และนำเสนอการทำงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความโปร่งใสแห่งชาติ(คอป.) รวมทั้งเสนอวาระการทำงานของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ(ค.น.ช.)

นายอนุสรณ์กล่าวด้วยว่า ครม.ได้อนุมัติให้มีการก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ ใช้งานทั่วไป หรือแบล็กฮอว์ก 2 ลำ วงเงิน 2,841,324,060 บาท มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2554-2556 ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ เพื่อใช้งานตามหลักยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ ซึ่งเดิมได้ขอจัดซื้อแบบรุ่นแอล 3 ลำ แต่เนื่องจากรุ่นแอลได้ปิดสายการผลิตไปแล้ว จึงต้องจัดซื้อรุ่นเอ็มแทน เพราะมีสมรรถนะสูง และอายุการใช้งานได้นาน อีกทั้งระบบการควบคุมตัวเครื่องและการเดินอากาศเป็นระบบดิจิทัล จึงมีราคาสูงขึ้น ดังนั้น จากที่ขอมูลา 3 ลำจึงซื้อได้เพียง 2 ลำ

เสธ.จงชี้ พ.ร.บ.กท. มีปัญหา

น.พ.สุวิทย์ คนสมบูรณ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวถึงสมาชิกพรรคเพื่อไทยและแกนนำคนเสื้อแดงเสนอให้แก้ไขพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 เนื่องจากมีเนื้อหาล่อลวงไม่ให้รวม.กลาโหมแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลได้ ว่า ยังไม่เห็นรายละเอียดว่าจะแก้อย่างไร แต่ตามปกติ การแก้ไขพ.ร.บ.สามารถทำได้โดยเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 3 ช่องทาง 1.ครม.เป็นผู้เสนอ 2.ส.ส.ไม่น้อยกว่า 20 คนเป็นผู้เสนอ หรือ 3.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คนเป็นผู้เสนอ

พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล ที่ปรึกษากรม.กลาโหม กล่าวว่า กฎหมายนี้เกิดขึ้นในช่วงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ(คมช.) ซึ่งจุดประสงค์เพื่อทำให้พบ.เหล่าทัพได้เป็นอิสระ ส่วนรวม.กลาโหมก็มานั่งเป็นตราขงพระเฝ้าการเมืองมี

เวลา 09.30 น. น.อ.อนุศิษฐ์ นาคทรพร รว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.ว่า ขณะนี้กระทรวงไอซีที และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สืบสวนสอบสวนจนรู้ตัวผู้ที่กระทำความผิดและแฮ็กข้อมูลเข้าไปในทวีตเตอร์ของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯคิดว่ามีหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว ภายใน 1-2 วันนี้จะจับกุมผู้กระทำความผิด อย่างไรก็ตาม ไอซีทีสามารถรวบรวมหลักฐานข้อมูลได้เพียงพอที่จะดำเนินการแล้ว เบื้องต้นมีผู้ต้องหา 1 คน หลังจากนั้นจะขยายผลว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องคนอื่นหรือไม่

เพียงเสียงเดียว กฎหมายฉบับนี้จะใช้ต่อไปหรือไม่ ตนอยากให้ลองคิดดูว่าถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ ซึ่งรว.กลาโหมมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทำให้ไม่ไหวรว.กลาโหมทำอะไรเลย แล้วจะให้ไปบังคับบัญชาใคร ไม่สามารถแต่งตั้งใครได้ แล้วจะเป็นไปทำไม

พล.อ.องคตึกกล่าวว่า ดังนั้น หากดูแล้วไม่ถูกต้องก็น่าจะเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ก็ยกร่างกฎหมายใหม่ แล้วนำเข้ารัฐสภาเพื่อแก้ไขถูกต้อง แต่ถ้าตีความแล้วถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ใครจะไปทำอะไรได้ ทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปหมด ทั้งนี้ การบริหารงานราชการต้องดูในหลายด้านหลายมิติ ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ที่รัฐมนตรี แต่รัฐมนตรีคือการทำให้ถูกต้อง คนที่มารับตำแหน่งต่อไปจะได้ไม่พบกับปัญหาอย่างนี้อีก

บิกป้อมยันกฎหมายดีอยู่แล้ว

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรวม.กลาโหม กล่าวว่า การจัดให้มีพ.ร.บ.การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 คนมีส่วนด้วยเพราะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ซึ่งจุดประสงค์เพื่อให้ทหารมีเอกภาพในการสั่งการให้กำลังพลเข้ามาดูแลประเทศ ไม่มีใครรู้จักทหารดีเท่ากับทหารรู้จักกันเอง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้ทหารเข้ามาแต่งตั้งกันเอง และการดำเนินการทุกขั้นตอนเขามีหมด อีกทั้งยังเป็นกฎของกระทรวงที่จะต้องดำเนินการเช่นนั้น ไม่ทำไม่ได้ ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ ไม่ใช้การสั่งลูกกันไปมา แม้แต่แม่ทัพจะสั่งลงไปในระดับกองพันก็ไม่สามารถทำได้ ต้องให้ผู้บัญชาการกองพลรับทราบก่อน

“สมัยที่ผมเป็นรว.กลาโหม ผมก็ไม่เคยยุ่งกับเหล่าทัพ เพราะเป็นเรื่องของเหล่าทัพ หากเขาทำไม่ได้ เขาคิด ผู้บังคับหน่วยเป็นคนคิด เขารู้ว่าใครมีขีดความสามารถขนาดไหน ผู้บังคับหน่วยทุกระดับเขารู้ว่าควรใช้คนอย่างไร และทุกระดับจะมีบอร์ดี ตั้งแต่ระดับกรม กองพล กองทัพ และระดับกองทัพบก ถึงจะมาเข้ามาถึงคณะกรรมการ และเจตนาที่ทำนั้น ไม่ได้มีเจตนาเพื่อใคร แต่เจตนาให้กองทัพเป็นปึกแผ่น” อดีตรวม.กลาโหม กล่าว

พล.อ.ประวิตรกล่าวด้วยว่า ทหารต้องป้องกันอธิปไตยของประเทศชาติ เขาใช้คนออกไปรบ ดังนั้น การคัดเลือกคนที่จะเป็นผู้บังคับหน่วยเป็นฝ่ายอำนวยการ เขามีขั้นตอนอยู่ หากฝ่ายการเมืองเดินหน้าแก้ไขโดยเสนอเข้ากรม ก็ต้องปล่อยให้เขาว่ากันไป หากทำตามรัฐธรรมนูญได้ก็โอเค ถ้าคนส่วนใหญ่โอเคก็แล้วแต่

มาร์คค้านแก้กม.กลาโหม

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้นำฝ่ายค้าน กล่าวว่า ยังไม่เห็นความจำเป็นหรืออุปสรรคว่ากองทัพไม่สนองนโยบายของรัฐบาลตรงส่วนใด ดังนั้นรัฐบาลต้องบอกให้ชัดว่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้น มีปัญหากระทบกับนโยบายอย่างไรบ้าง ถ้ายังหาเหตุผลไม่ได้ แล้วจะให้การเมืองสามารถตั้งคนได้ตามใจชอบ คงไม่เหมาะสม

“วันนี้มาบอกว่าไม่ถูกต้องแล้วแก้ไข อีกหน่อยอาจบอกว่าไม่ถูกต้องการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งมีระบบกฎหมายในการคุ้มครองการทำงานที่เป็นอิสระ มีข้าราชการประจำอยู่ก็ไม่ได้” นายอภิสิทธิ์กล่าว

นายอภิสิทธิ์ยังกล่าวถึงนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รว.คลัง ระบุว่าเงินคลังยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเพราะเกิดจากการกู้ยืมในงบไทยเข้มแข็งของรัฐบาลที่แล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้จึงควรมีเงินส่วนนี้มาลงทุน ว่า ไม่แน่ใจว่าหมายถึงเงินก้อนไหนบ้าง แต่ในแง่การบริหารเงินคลังจะอยู่ที่ความพอดี เป้าหมายคงไม่ใช่เป็นการสะสมไม่จบไม่สิ้น ดังนั้นวันนี้อยู่ที่รัฐบาลจะใช้ประโยชน์อย่างไรและจะปรากฏชัดเจนเมื่อรัฐบาลเสนองบประมาณปี 2555 เข้าสู่สภา และยืนยันว่า เราต้องตั้งคำถามว่าถ้าคุณพร้อมใช้เงิน 30,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนให้คนมาซื้อบ้าน ซึ่งรถคันแรกหรือผู้เงิน 10,000 ล้าน เพื่อให้คนใช้น้ำมันเบนซินเพิ่มมากขึ้นเป็นการบริหารที่ถูกต้องหรือไม่ ขณะที่คนยากจนจำนวนมากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ตรงนี้ต่างหากที่รัฐบาลต้องตั้งคำถามและทบทวนก่อนว่าจะอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมก่อนมาคิดกันว่าเอาเงินที่โหมมาใช่

ไม่ ขณะที่คนยากจนจำนวนมากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ตรงนี้ต่างหากที่รัฐบาลต้องตั้งคำถามและทบทวนก่อนว่าจะอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมก่อนมาคิดกันว่าเอาเงินที่โหมมาใช่

เฉลิมเตือนเด็กพท.รับมือฝ่ายค้าน

เวลา 15.00 น. ที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุมพรรคเพื่อไทยประจำสัปดาห์ มีพ.อ.อภิวัฒน์ วิริยะชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ทำหน้าที่ประธาน ทั้งนี้มีรายงานข่าวแจ้งว่า ส.ส.กว่า 50 รายได้ลุกขึ้นกล่าวตำหนิการทำงานของนายวรวิจน์ เอื้ออิกญญกุล รว.ศึกษาธิการ ที่แต่งตั้งนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอส.) อย่างไรก็ตาม น.พ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รว.ต.ประจำสำนักนายกฯ ที่เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ชี้แจงว่า ครม.วันนี้ 4 ค.ค.มีมติยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งนายประเสริฐแล้ว ทำให้ส.ส.รู้สึกโล่งใจ

รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยยัง

เป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่ถูกส.ส.ถล่มในที่ประชุมซึ่งเนื้อหาเป็นเรื่องความไม่พอใจต่อการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าฯที่ล่าช้า การประสานในพื้นที่ที่มีปัญหาไปด้วยเพราะส.ส.กับผู้ว่าฯ บางจังหวัดเป็นคนละสาย และการให้เหตุผลโยกย้ายล่าช้าเพราะปัญหาน้ำท่วมจะยังเป็นช่องให้ผู้ว่าฯสร้างผลงาน อีกทั้งเมื่อรัฐบาลจัดสรรงบประมาณแก้ปัญหาน้ำท่วมให้จะยังมีการทิ้งทวน โดยนายอารี ไกรนรา เลขาธิการรวม.มหาดไทย แจ้งว่าจะรีบไปพิจารณา

รายงานข่าวแจ้งว่า ในช่วงวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์การเมืองประจำสัปดาห์ ร.ต.อ.เฉลิมได้แนะนำส.ส.พรรคเพื่อไทยเตรียมตัวรับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ในการประชุมสภาวันที่ 5 ต.ค.นี้ เพราะเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์จะประคองรัฐบาลต่อไปให้มั่นคงและจะช่วยเหลือกัน แต่ขอให้ประวัตรงตามหลักและต้องสุภาพ อย่าไปพูดเสียดสีได้ตอบ

ปชป.ค้านตั้งกมธ.'นิติราษฎร์'

ที่รัฐสภา นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงส.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่มาตอบกระทู้ถามสด ว่า ขอเรียกร้องให้นายกฯมาตอบกระทู้ถามสดเอง เพราะเกี่ยวกับตัวนายกฯ ไม่สามารถให้ใครตอบแทนได้ ทั้งนี้วิปหวังว่ารัฐบาลจะไม่ปฏิบัติกับสภาเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับวุฒิสภาที่เลื่อนตอบกระทู้ถึง 2 สัปดาห์โดยอ้างมติดกรมเรื่องความมั่นคงของชาติ ซึ่งกระทู้ที่ฝ่ายค้านตั้งไว้ไม่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติแต่เกี่ยวกับราชการของชาติโดยตรง

นายจรินทร์กล่าวถึงนายวัฒนา เซ่งไพเราะ โฆษกประธานสภา ระบุว่ารัฐบาลมีความเห็นในตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเสนอของกลุ่มนิติราษฎร์ ว่า หากเป็นเช่นนั้นจริง วิปฝ่ายค้านคงไม่เห็นด้วยเพราะหมายถึงการมีเป้าหมายเพื่อช่วยคนๆเดียว เอื้อประโยชน์ต่อกันคนเดียว เป็นกระบวนการรับลูกกันเป็นทอดๆ แบ่งบทบาทกันแสดงเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า รัฐบาลและพรรคเพื่อไทยทำงานเป็นระบบสอดรับกันต่อเนื่อง เช่น ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม พ.ศ.2554 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ(ค.นช.) มีสโลแกนว่า ตั้งขึ้นมาเพื่อผดุงความยุติธรรม ให้ใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค อยากรู้อะไรในประเทศไทยไม่ได้ปกครองโดยหลักนิติธรรม นิติรัฐ แล้วใครไม่ได้รับความเสมอภาค และเมื่อตั้งค.นช.ก็สอดรับ

กับการเคลื่อนไหวของคณะนิติราษฎร์ และส.ส. พรรคเพื่อไทยรวมทั้งวิปรัฐบาลก็ออกมาเรียกร้องเสนอของคณะนิติราษฎร์ ซึ่งดูเหมือนมีการวางแผนเป็นขั้นตอน สะท้อนว่าการช่วยเหลือพวกเดียวกันเองมีประสิทธิภาพมากกว่าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

ดีเอสไอเผยรู้ตัวคนป่วนทีวีตปแล้ว

พ.ต.อ.ญาณพล ชัยยืน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) กล่าวไว้ว่า ดีเอสไอได้รับการประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงไอซีทีในการตรวจสอบกรณีการแฮ็กทีวีเตอร์ของน.ส. ยิ่งลักษณ์ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นดีเอสไอได้กู้ไทม์ไลน์ พร้อมตรวจสอบข้อมูลเมลของน.ส. ยิ่งลักษณ์ พร้อมส่งข้อมูลให้เลขาธิการนายกฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว

รองอธิบดีดีเอสไอกล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบข้อมูลพอสมควร โดยเฉพาะหลักฐานว่ามีบุคคลเข้าไปในอีเมลพบข้อมูลบุคคล

ต้องสงสัยเพียงคนเดียว ขณะนี้ดีเอสไอทราบตัวบุคคลแล้วว่าเป็นผู้ใด โดยบุคคลดังกล่าวอยู่ในประเทศไทย ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่ยืนยันว่าส่งข้อมูลสำคัญที่ตรวจพบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปดำเนินการต่อแล้ว

ถาวรล็อกเป้าซัด'แม้ว-วรเจตน์'

นายถาวร เสนเนียม รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ที่ให้ล้มล้างผลพวงการรัฐประหารว่า เป็นการมองไม่ครบทุกมิติที่จะนำเสนอต่อด้านการรัฐประหาร แต่กลับหยิบประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อพ.ต.ท. ทักษิณแทน ที่สำคัญคือสิ่งที่จบไปแล้วแต่หยิบยกขึ้นมาเพื่อให้เกิดความวุ่นวายอีก การอ้างว่าเป็นผลผลิตของดินไม่พืช ต้องคิดว่าหากลูกไหนเป็นพืชก็เด็ดทิ้ง ลูกไหนดีก็เก็บไว้ แต่จะมาบอกว่าไม่เป็นพืชทั้งต้นคงไม่ได้

นายถาวรกล่าวว่า หากย้อนไปจะพบความเชื่อมโยงของนายวรเจตน์ ภาคิรินทร์ กับกลุ่มนปช. เพราะนายวรเจตน์ เคยเขียนบทความเมื่อปี 2551 สนับสนุนแนวคิดนปช. อีกทั้งยังเคยขึ้นเวทีนปช. และในปี 2552-53 ยังเขียนบทความต่อต้านคำพิพากษาคดีคดีทรัพย์ของพ.ต.ท.ทักษิณ ซึ่งในการอุทธรณ์ผู้คดีคดีทรัพย์ ทิมทนาย พ.ต.ท.ทักษิณ ได้อ้างเนื้อหาบทความของนายวรเจตน์ และอ้างนายวรเจตน์เป็นพยานด้วย นายวรเจตน์จะตอบอย่างไรที่บอกว่าไม่รู้จักพ.ต.ท.ทักษิณ และรู้จักทนายของพ.ต.ท.ทักษิณหรือไม่

นายถาวรกล่าวว่า ส่วนที่พรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอต่อสภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ เป็นการรับลูกกันอย่างชัดเจน แต่เมื่อมีเสียงข้างมากก็มาตั้ง

พรรคประชาธิปัตย์จะเอาอะไรไปสู้ ถามว่าเมื่อกรรมการวิสามัญได้ข้อสรุปจะเอาไปไหน เพราะข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ให้ยกเลิกผลจากการรัฐประหารทั้งหมด แคมป์เสนอให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ด้วย ถ้าเสียงข้างมากในกรรมการวิสามัญบอกว่าต้องออกกฎหมายยกเลิกคำพิพากษา ยกเลิกกระบวนการต่างๆ ถามว่ากฎหมายต่างๆ และคำพิพากษาคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหารจะมีสถานะอย่างไร วันนั้นบ้านเมืองจะอยู่อย่างไร ดังนั้นถ้าเสนอต่อสภา พรรคจะต่อต้านเต็มที่แม้เสียงน้อยกว่า

24นักวิชาการหนุนนิติราษฎร์

วันเดียวกัน คณาจารย์ต่อต้านรัฐประหาร 24 คน ออกแถลงการณ์สนับสนุนกลุ่มนิติราษฎร์ พร้อมแสดงจุดยืนของกลุ่มว่า ข้อเสนอของนิติราษฎร์เป็นจิตวิญญาณประชาธิปไตยแท้จริงรักษาจุดดำรงอยู่และสร้างกลไกป้องกันการรัฐประหาร รัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องควรรับข้อเสนอนี้ไปพิจารณา ขอเรียกร้องให้นักวิชาการและประชาชนทุกอาชีพร่วมกันแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ขอประณามการใส่ร้ายป้ายสี การบิดเบือนข้อเท็จจริง การขู่อาฆาตมาดร้าย และความพยายามใดๆ ที่มุ่งทำลายเสรีภาพทางวิชาการและบรรยากาศประชาธิปไตย ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อของกลุ่มดังกล่าวได้แก่ 1.นายกฤษวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น 2.นายอนุชา โสมาบุตร นักวิชาการอิสระ 3.นายอิสรา ก้านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 4.นายศิริศักดิ์ เหล่าจันทาม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น 5.นายปิยนุตร บุรีคำ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

6.นายประสงค์ สีหนาม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มมมหาสารคาม 7.นายพงศาล มีคุณสมบัติ นักวิชาการอิสระ 8.น.ส.สุดา รั้งภูพันธ์ุ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 9.นายชูธรรม สาวิกันย์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีมหานคร 10.นายอาชีติน นอจิ ภาควิชากฎหมายอิสลาม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จ.ปัตตานี

11.นายศาสวัต บุญศรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร 12.นายธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 13.นายเอกพิชัย สอนศรี คณะมนุษย

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่ 14.น.ส.สร้อยกัญ หอมกเรืองใส วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มรภ.สวนสุนันทา 15.นายเนติลักษณ์ นิระพล นักวิชาการอิสระ

ศิษย์เก่ามธ.นัดประท้วงสมคิด

16.นายวิระพงษ์ จันทร์สนาม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.ชัยภูมิ 17.นายเสน่ห์ ทองประดิษฐ์ นักวิชาการอิสระ 18.นายกฤติกร วงศ์สว่างพานิช นักศึกษาปริญญาโท จากอังกฤษ 19.นายฉัตรชัย ช้างชัย นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 20.นายสฤกษ์ จันทร์ราช พ่อกำลังศรีสะเกษ

21.นายชุตานา สูงสุมาลัย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 22.นายสลักธรรม โฉจรากการ นายแพทย์ปฏิบัติกร โรงพยาบาลบ้านหมอ 23.นายองอาจ บุญคง 24.นายวโรดม ผู้จินดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ด้านนายชนศักดิ์ เลิศเจริญพร แกนนำศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในเวลา 11.00 น. วันที่ 5 ต.ค.นี้ จะมีศิษย์เก่ากลุ่มโคมร่วมใจ กลุ่มทนาย 2475 จัดแถลงข่าวและยื่นหนังสือร้องเรียน นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. และอาจารย์ ที่เอามธ.ไปปรับใช้รัฐประหาร และดูถูกอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ โดยยื่นต่อประธานสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้พิจารณาพฤติกรรมเหล่านี้ นอกจากนี้จะมีคณะศิษย์ผู้ต่างๆ ร่วมวางพืชและนำผ้าดำไปขึงรอบมธ.เพื่อเป็นการประท้วงต่ออดีตนายกรัฐมนตรีด้วย